

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาความหมายของ "การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง" ในพระธรรมยอห์นบทที่ 4 ข้อ 23 – 24 และแนวปฏิบัติสำหรับคริสตจักรสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ผู้จัดทำ	: นายกิจการ ดวงสุวรรณ
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	: ศาสนาจารย์ โรเบิร์ต คอลลิน
วันที่อนุมัติผลงาน	: พฤษภาคม พ.ศ. 2554
จำนวนหน้า	: 79 หน้า

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาความหมายของ "การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง" ในพระธรรมยอห์น บทที่ 4.23-24 และ เพื่อนำความหมายที่ได้มาสร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับคริสตจักรสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary research) และเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) โดยรวบรวมข้อมูลจากสำเนาพระคัมภีร์ภาษากรีก และ เอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสาร สัมภาษณ์และสอบถามท่านผู้รู้ ที่มีความเชี่ยวชาญในพระธรรมยอห์นและในด้านภาษากรีก หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ค้นคว้าทั้งแบบปริมาณและคุณภาพนั้นมาวิเคราะห์ แล้วสรุปข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ (Analyzed Data) ทั้งหมดมาเป็นผลสรุปข้อศึกษาวิจัย โดยนำผลสรุปที่ได้มาสร้างแนวปฏิบัติสำหรับคริสตจักรสังกัด

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามความหมาย "การนมัสการด้วยจิตวิญญาณ และ ความจริง" โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บทด้วยกัน ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ ในบทนี้ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และวิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 2 เบื้องหลังพระธรรมยอห์นบทที่ 4.23-24 ในบทนี้ได้กล่าวถึงเบื้องหลังงานเขียนเป็นส่วนที่หนึ่ง โดยเป็นการบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน เวลา สถานที่ ผู้รับ และ วัตถุประสงค์ ลักษณะของงานเขียนพระธรรมยอห์นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและปรัชญาซึ่งคนนิยมในเวลาที่ยอห์นเขียนพระกิตติคุณ เอกลักษณ์และศาสนศาสตร์ของพระธรรมยอห์น ภาษาที่ใช้เขียนและสำเนาในปัจจุบัน ในส่วนที่สองเบื้องหลังบริบทได้บรรยายและวิเคราะห์ประเด็นของเหตุการณ์ที่พวกฟาริสีต่อต้านพระเยซู ประเด็นการเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย ประเด็นความขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่ระหว่างชาวยิวกับชาวสะมาเรีย และ ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับชาวสะมาเรีย

บทที่ 3 อรรถวิเคราะห์พระธรรมยอห์นบทที่ 4. 23-24 ในบทนี้ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สำเนา การวิเคราะห์โครงสร้างภาษา การวิเคราะห์บริบทและจุดประสงค์ของพระธรรมยอห์น การวิเคราะห์ศาสนศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พระธรรมยอห์นบทที่ 4 : 23 - 24 และ ความหมายของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

บทที่ 4 แนวปฏิบัติสำหรับคริสตจักรสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในบทนี้ได้กล่าวถึง พันธกิจการนมัสการสภาคริสตจักรในประเทศไทย แนวปฏิบัติสำหรับคริสตจักรสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ผลสรุปวิทยานิพนธ์